

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ . หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๓ : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	แก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แผนงานการเกษตร

เห็นชอบ



(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ค.นโยบายการพัฒนาแห่งอนาคต หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค.Sustainable Development Goals : SDGs -

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการอบรม และ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และ ผู้นำหมู่บ้าน	โครงการอบรม และทัศน ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้นำ หมู่บ้าน	แก้ไขข้อผิดพลาดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนการ ดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้ วัตถุประสงค์และ สาระสำคัญเดิม เปลี่ยนแปลงไป	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร และภาครัฐ	แผนงานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายจรรยา ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว